



THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỆ THỐNG TRUNG TÂM ANH NGỮ AMES

Hệ thống Trung Tâm Anh Ngữ AMES là thương hiệu vững chắc về đào tạo tiếng Anh theo phong cách Mỹ tại Việt Nam và đang từng ngày lớn mạnh với gần 20 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. AMES có hơn 400 cán bộ, nhân viên và giáo viên làm việc trong hệ thống. AMES luôn tạo dựng một môi trường làm việc trẻ trung, năng động và không ngừng sáng tạo cho các thành viên của mình.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi mong muốn tìm kiếm các ứng viên có tâm huyết, tài năng, và trình độ để chung tay xây dựng một AMES chuẩn hàng đầu Việt Nam và khu vực, đạt chuẩn quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Thông tin trung tâm Ames:

Website: <https://ames.edu.vn/>

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=AZ9PIVBhq7A>

Facebook: <https://www.facebook.com/AnhNguAMES>

Thông tin tuyển dụng Anh ngữ Ames:

Website: <https://ames.edu.vn/tuyen-dung>

Facebook: <https://www.facebook.com/tuyendung.ames/>

Google link: <https://goo.gl/forms/NVs94O0P6tZrORVx2>

STT	Vị trí tuyển dụng	SL	Địa điểm làm việc	Yêu cầu
1	Nhân viên tư vấn tuyển sinh	30	Các chi nhánh ở Hà Nội	<ul style="list-style-type: none">- Giới tính: Nữ- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành- Có khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh- Nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm cao- Sẵn sàng làm việc theo ca
2	Nhân viên phòng đào tạo	06	96 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy Tầng 5, Rice city, Linh Đàm 148 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân 716 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Tòa nhà Quang Minh, Khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh/sư phạm tiếng Anh- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy 01 năm hoặc đã có chứng chỉ IELTS/TOEFL iBT/TOEIC- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel...- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục

				và đàm phán tốt - Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực - Làm việc theo ca
3	Giáo viên Tiếng Anh	15	Các chi nhánh Ames tại Hà Nội	- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tiếng Anh - Kinh nghiệm giảng dạy 01 năm HOẶC đã có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS/TOEFL iBT/TOEIC) - Có khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt - Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực. - Chịu áp lực tốt
4	Trưởng phòng học thuật	01	Tòa nhà Quang Minh, Khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm	- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh. Ưu tiên có chứng chỉ IELTS/TOEFL/TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy về IELTS/TOEIC/TOEFL 01 năm trở lên. - Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý và làm việc tại các tổ chức giáo dục. - Tư duy tốt, có kỹ năng tạo lập và triển khai kế hoạch. - Năng động, nhiệt tình, có khả năng kết nối tốt các mối quan hệ.

Quyền lợi

- Mức lương hấp dẫn theo năng lực ứng viên (Lương cứng + lương kinh doanh)
- Thương theo các ngày lễ tết trong năm
- Chế độ lương tháng thứ 13
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động
- Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo luật định
- Được tham gia các khóa học tiếng anh tại Trung tâm miễn phí
- Được tham gia các hoạt động teambuilding thú vị
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí quản lý

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV cá nhân về mail: hr@ames.edu.vn
 Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Anh ngữ Ames - 96 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Phòng Nhân sự)
 Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: **0934 599 894 (Ms. Mai Anh)** hoặc **024 3972 2122 (Trung tâm Anh ngữ Ames)**